

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๗๙๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗

ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างต่อผู้บริหารตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ โดยขอรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการดำเนินโครงการ ซึ่งการกระทำดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าติดต่อประสานงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ได้

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการโดยให้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

๓. หากพบการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวขอให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย แล้วรายงานจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมลภัก พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๕๖